

สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอโยธยา ศาลากลางพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้อำนวยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>1) ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมย 2564</p> <p>2) ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ (Sentinel Surveillance) ในบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ชุมชน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.ตลาดสด ตลาดนัด 2.สถานีขนส่งขนส่งสาธารณะ ทางบกและทางน้ำ 3.โรงงาน สถานประกอบการ 4. ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ 5.ธนาคาร บริษัท สำนักงาน โดยให้เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยจะเน้นในสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะด้วย</p>	สาธารณสุขจังหวัด/ ศปก.อำเภอ
2	<p>สถานการณ์ ผู้ป่วย COVID -19 รักษาตัวอยู่ 5 ราย ที่รพ.บางปะอิน 1 ราย รพ.เสนา 1 ราย รพ.อุทัย 2 ราย และสถาบันบำราศฯ 1 ราย และกำลังเตรียมเปิด Cohort Ward ในช่วงวันหยุด มอบทีมเลขาฯ ที่จัดทำ Timeline ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อของจังหวัดอื่น ให้ระบุลำดับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่เท่าไรของของจังหวัดนั้นด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นต่อไป</p>	สาธารณสุขจังหวัด
3	<p>ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ตรวจประเมินศาสนสถาน ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ Thai stop Covid (ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564) มีศาสนสถานทั้งสิ้น จำนวน 614 แห่ง โดยได้สุ่มประเมิน Thai stop Covid จำนวน 71 แห่ง (ศาสนสถานทั่วไป 45 แห่งและศาสนสถานเชิงท่องเที่ยว 26 แห่ง) ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 8 ข้อ จำนวน 46 แห่ง (ร้อยละ 64.8) <u>ประเด็นที่ต้องพัฒนา</u> ได้แก่</p> <p>๑ การควบคุมจำนวนผู้มาประกอบพิธีหรือจัดกิจกรรมในแต่ละรอบไม่ให้แออัดและกำหนดจุดบริการต่างๆ ให้เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร</p> <p>๒ มาตรการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกศาสนสถานให้ชัดเจน และจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถานด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือ จัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน</p> <p>มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ นำข้อมูลเชื่อมโยงกับเจ้าอาวาส เพื่อใช้ข้อมูลไปทำแผนพัฒนาต่อไป</p>	สำนักงาน พระพุทธศาสนา

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
4	กระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งประกาศ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีแนวทาง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจำนวนมาก ขับขี่ยานพาหนะตามกฎหมายจราจร ยึดตามมาตรการ D-M-H-T-T กิจกรรมอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	วัฒนธรรมจังหวัดฯ
5	มอบเลขาฯ จัดทำประกาศ เน้นย้ำการเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เรื่อง มาตรการการเดินทางของผู้ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 290/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (ฉบับที่ 25) เรื่อง มาตรการในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม สำหรับประชาชน ข้าราชการและพนักงานของรัฐ	สาธารณสุขจังหวัด
6	ปัญหาการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคนนอกพื้นที่ เนื่องจากรพ.เอกชนงดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ตรวจและรักษาที่หน่วยบริการนั้น ทำให้อาจมีปัญหาคอนนอกพื้นที่มาตรวจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น ทำให้ทรัพยากรอาจไม่เพียงพอ มอบทีมเลขาฯ ประสานเขตหรือทำหนังสือจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดถึงกระทรวงสาธารณสุข ว่าจังหวัดมีพร้อมตรวจกลุ่มเสี่ยงที่มาจากจังหวัดอื่น แต่ให้รับผู้ป่วยกลับไปรักษาที่จังหวัดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่	สาธารณสุขจังหวัด
7	มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และศูนย์โควิดฯ มท. ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0203/ว2075 ลง วันที่ 8 เมษายน 2564 มีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมทั้งกำกับและติดตามร้านอาหารในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ดังนี้ -สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หากพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ถ้าพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ปิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากพบการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาปิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์	สาธารณสุขจังหวัด/ ศปก.จ.อย./ศปก.อำเภอ

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- กรณีร้านอาหารจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หากพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงให้ปิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์</p> <p>- คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติเรื่อง สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯ ให้รอศปก.ศบค. ออกมาตรการ และมอบผู้ว่าราชการจังหวัด ออกคำสั่งตามศปก.ศบค.กำหนด แต่ถ้าไม่มีคำสั่งจากศปก.ศบค.จะใช้มาตรการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด</p>	
8	<p>เพื่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว ยังคงจัดกิจกรรมงานสงกรานต์กรุงเทพฯ แบบ New Normal โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และมาตรการคัดกรองเข้า-ออกทางเดียว โดยแจกเจลแอลกอฮอล์ผู้เข้าร่วมงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 300 คน ตามประกาศของจังหวัด</p>	<p>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</p>
9	<p>มอบสาธารณสุขจังหวัดจัดหาสถานที่ Hospitel รองรับสถานการณ์ที่อาจมีผู้ป่วยมากขึ้น โดยขั้นต้นให้เตรียมความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของ อบจ. จำนวน 15 เตียงก่อน</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด</p>

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา